

แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด

## แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด

จากแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ในคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในเรื่องต่อไปนี้

๑. การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์
๒. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
๓. เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๓

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ได้จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ได้ยึดมั่นในแนวทางดังกล่าวและได้ชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับการอบรมได้เข้าใจแนวทาง โดยเจ้าหน้าที่ได้รับทราบแนวทางและให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติ เพื่อความโปร่งใสขององค์กร

### การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงซึ่งมีการประชุมทบทวนพิจารณาความเสี่ยงขององค์กรทุก ๖ เดือน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานในกรณีต่าง ๆ คณะกรรมการจะนำปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อบกพร่องมากำหนดเป็น ปัญหาขององค์กรเพื่อนำไปสู่การแก้ไข และแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง ๓ กรณี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาวิเคราะห์ในคณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง จากการประเมินในรอบที่ผ่านมาไม่พบปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงยังไม่มีแผนการปรับปรุง ในกรณีนี้

### กรณีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

นอกจากการตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลลับในการจัดหาที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดหาล่วงรู้จากการทำหน้าที่ นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม หากมีกรณีดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด จะดำเนินการสืบสวน หากมีมูลจะดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

### การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ผู้บริหารขององค์กรทราบ โดยได้วิเคราะห์ตามแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ขององค์กร เจ้าหน้าที่ยังไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เห็นควรจัดประชุมให้ความรู้และจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ

**การนำเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงาน  
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทำงาน**

เนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัด ยังไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อทักท้วงแต่อย่างใด และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก็ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด โดยผู้บริหารได้กำชับในที่ประชุมประจำเดือน ให้ตระหนักถึงการช่วยกันป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมีนโยบายให้ดำเนินงานอย่างคุณธรรม ตลอดจนกำชับให้ข้าราชการและลูกจ้าง ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นายธีระยุทธ บุตรทหาร  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ